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 รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 

สมัยสามญั สมัยที่ 3 
   ครั้งที่  1 ประจ้าปี 2566 

วันจันทร ์ที่  7  สิงหาคม   ๒๕๖6 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
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  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตา้บล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงช่ือไว้ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาประชุม จา้นวน 12 คน (รวมเลขานุการสภาและผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตา้บล) 
และมีผู้เขา้ร่วมประชุม จ้านวน 10 คน เป็นอันวา่ครบองค์ประชุม แล้วให้สญัญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมโดย 
นายยอด  หอมประเสริฐ ต้าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บล ท้าหน้าที่เปน็ประธานในท่ีประชุม
ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกคร้ังหนึ่ง และเม่ือครบองค์ประชุมจึงได้กลา่วเปิดประชุมและด้าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก้าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1 -เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ     
(นายยอด  หอมประเสริฐ) - ตามท่ีเราได้ก้าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ในห้วงเดือนสิงหาคม 

ประจ้าปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ซึ่งก็ถึงเวลาในการด้าเนินการ
จัดประชุมสมัยสามัญที่ 3 อีกครั้ง และองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงของเราก็ได้
มีบุคลากรย้ายมาใหม่จ้านวน 2 ท่าน ขอเชิญท่านเลขานุการภาฯ ได้ด้าเนินการ
แจ้งแจ้งการแนะน้าตัวบุคลากรใหม่ให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบร่วมกัน และเรื่อง
แจ้งเพ่ือทราบอ่ืน ๆ  ขอเชิญครับ 
1.1 แนะน้าตัวบุคลากรใหม่ 2 ท่าน 

ปลัด อบต.   - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง 
เลขานุการสภา   เกียรตทิุกท่านครับ ส้าหรับแจ้งเพ่ือทราบ มีดังนี้ครับ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) - ก่อนอ่ืนต้องขอแนะน้าตัวบุคลากรใหม่จ้านวน 2 ท่าน คือ นักพัฒนาชุมชน

ช้านาญการ และนักวิชาการพัสดุช้านาญการ ขอเชิญทั้งสอง แนะน้าตัวให้ทาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงได้รับทราบ เชิญครับ 

 

นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
(นางวริศรา มงคลสวัสดิ์) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงทุกท่าน ดิฉัน นางวริศรา มงคลสวัสดิ์ ต้าแหน่ง 

นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ ย้ายมาจาก เทศบาลต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอท่าบ่อ 
ซึ่งเดิมก็เคยท้างานที่องค์การบริหารสว่นต้าบลน้้าโมงของเรามาก่อนและก็ไดย้า้ย
ไปท้างานที่เทศบาลต้าบลบ้านถ่อน และก็ได้ย้ายกลับมาท้างานใกล้บ้าน ใน
ต้าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช้านาญการ ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

 นักวิชาการพัสดุช้านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
(นางศศิธร ชาติวงศ์) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงทุกท่าน ดิฉัน นางศศิธร ชาติวงศ์ ต้าแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ย้ายมาจาก เทศบาลต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอท่าบ่อ  
ที่ท้างานที่เดียวกัน และย้ายมาพร้อมกันกับ นักพัฒนาชุมชนฯ ในต้าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ย้ายกลับมาท้างานใกล้บ้าน อยู่บ้านน้้าโมงคะ ยังไง
ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
1.2 ช่วงนี้เข้าฤดูฝนเต็มตัว 

ช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเรามีฝนตกปรอย ๆ ตลอดแบบ
ไม่ทิ้งช่วง ในเวลากลางคืน และกลางวัน จากการติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ซึ่งประเทศไทยของเจอมรุสม ซึ่งมีผลกระทบกับพ่ีน้องภาคเหนือ-ภาคอีสาน 
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รับมือฝนถล่ม เผยพายุโซนร้อน “ขนุน” ซึ่งเข้าญี่ปุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา เผยมรสุม
ตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทย ท้าให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซ่ึงพายุโซนร้อน “ขนุน” คาดจะ
เคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ลงสู่คาบสมุทรเกาหลีในช่วง 9-10 ส.ค. 66 
โดยลักษณะเช่นนี้ท้าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนมากบริเวณ
ด้านรับมรสุม และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

อย่างไรก็ดี ก็ขอให้พี่น้องเราช่วยกันเฝ้าระวัง และติดตามระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ
ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันและน้้าป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

1.3 การประชุมอ้าเภอท่าบ่อสัญจร  
ประธานสภาฯ  - ซึ่งการจัดประชุมอ้าเภอสัญจรจะสลับสับเปลี่ยนกันไปทุก ๆ ต้าบลในพ้ืนที่ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) อ้าเภอท่าบ่อของเรา ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านว่าน ซึ่งทาง  

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงของเรา นายกได้มอบให้ท่านรองแดง บุญยืน ได้
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอเชิญรองแดง บุญยืน แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประชุมให้ทางสมาชิกสภาทราบพร้อมกัน เชิญครับ 

รองนายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
(นายแดง   บุญยืน)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงทุกท่าน กระผม นายแดง  บุญยืน รองนายกฯ 
    ตามท่ีผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมอ้าเภอท่าบ่อสัญจร ที่ อบต.  
    บ้านว่าน นั้น มีรายละเอียดแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 

- อ้าเภอท่าบ่อขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาห้วยโมง โยธาธิการและแผนผังเมืองจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วน
ราชการระดับอ้าเภอ ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พ้ืนที่ต้าบลน้้าโมง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ บริเวณล้าห้วยโมงสะพานควายน้อย 
สะพานบ้านสามขา หมู่ที่ ๒ บ้านน้้าโมง ที่ผ่านมา 

- อ้าเภอท่าบ่อ ขอแจ้งการเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดย     วัน
เสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖วันแม่แห่งชาติ มอบหมายให้ เทศบาลต้าบลกอง
นาง เป็นหน่วยด้าเนินการ กรอบกิจกรรม พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน 
แหล่งน้้า ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า จึงขอเรียนเชิญจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
ตามวัน ดังกล่าวด้วย 

- การจัดกิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๑ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ของกิ่งกาชาด อ้าเภอท่าบ่อ ในวันอังคารที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนท่าบ่อ อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน/ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง/ผู้ที่สมัครใจ/ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันเวลาดังกล่าว 
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- ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอท่าบ่อแจ้งมาว่า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่
ต้าบลน้้าโมงของเรา จัดล้าดับได้เป็นอันดับ ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกไม่น้อย
กว่า 10 ราย  

- ส้านักงานสาธารณสุข อ้าเภอท่าบ่อ  แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก โดยมี มีพาหะคือ ยุงลาย แพร่เชื้อได้เมื่อยุงกัดคนที่มีเชื้อแล้วไป
กัดคนอื่นต่อไป อีกท้ังยังแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว 

- การป้องกันควบคุมโรคท่ีส้าคัญ จึงต้องไม่ให้ยุงกัด และก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
ซึ่งจะต้องท้าให้ครอบคลุม   ทุกครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่้าเสมอตลอด 
อย่างไรก็ตามถ้าหากตัวเราหรือลูกหลานมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ระยะ 2-3 
วันยังไม่ลดลงควรไปพบแพทย์เป็นการดีที่สุด 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 29   พฤษภาคม 

2566 ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดูว่าในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามี
ขาดตกบกพร่อง หรือมสี่วนไหนที่พิมพ์ตกไป เพ่ิมเติม หรือไม ่ 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ/ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใด จึงขอมติท่ีประชุม  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) 
มติที่ประชุม                 - มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด จ้านวน 11 ท่าน ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
- สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ้าปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 29   พฤษภาคม 2566  
รับรองรายงานการประชุม 11 เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   - เสียง 
- งดออกเสียง     1 เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     - เสียง 
- ไม่มาประชุม      - เสียง 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3 - สืบเนื่องจากการประชุมทีผ่่านมา/กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ    - มีคณะผู้บริหารหรือ ท่านสมาชิกสภา อบต.น้้าโมง ท่านใด มีข้อกระทู้  
(นายยอด  หอมประเสริฐ)    สอบถาม เกี่ยวกับเร่ืองที่ยังค้างคา ในคราวคร้ังประชุมที่ผ่านมาหรือไม่ ขอเชิญ

ท่าน ส.อบต.จหลัด  เข็มขาว เรียนเชิญครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 9  - เรียนท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ 
(นายจหลัด  เข็มขาว) ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจหลัด  เข็มขาว  ส.อบต. หมู่ 9 
 - ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการด้าเนินการงานโครงสร้างพ้ืนฐานของงบประมาณ

ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ไม่ทราบว่าหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ด้าเนินการนั้นไม่ทราบว่า
จะได้ด้าเนินการได้ในช่วงไหน  
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 …../ประธานสภา 
 
ประธานสภาฯ    - ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ตอบข้อกระทู้ถามของท่านสมาชิก เรียนเชิญครับ  
(นายยอด  หอมประเสริฐ)    
  

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา) ตามที่  ส.อบต. จหลัด  เข็มขาว สอบถามเกี่ยวกับการด้าเนินการงานโครงสร้าง

พ้ืนฐานของงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2566 นั้น ในส่วนนี้ ขอเช็คยอดเงิน
งบประมาณจากทางกองคลัง ว่ามียอดเงินงบประมาณเข้ามาหรือยัง ถ้า
งบประมาณมีพร้อมด้าเนินการก็จะเร่งด้าเนินการให้โดยทันที ในส่วนของงบพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้านไหนที่ไม่สามารถท้าสัญญาจ้างได้ในปีงบประมาณ 
2566 ก็จะกันเงินงบประมาณไว้ให้ได้ด้าเนินการทุกหมู่บ้าน ครับ 

 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญท่านผู้อ้านวยการกองคลัง แจ้งงบประมาณให้ท่านสมาชิกทราบไป  
(นายยอด  หอมประเสริฐ)    พร้อมกัน เรียนเชิญครับ 
 

ผอ.กองคลัง  - เรียนท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภา 
(นางสาวณัฏฐณิชา ปราบพาล) ทุกท่าน ในส่วนของงบประมาณที่จะใช้จ่ายในการด้าเนินการของโครงการแต่ละ

หมู่บ้านนั้น ยังพอมีที่จะด้าเนินการได้ แต่บางโครงการก่อสร้างบางหมู่บ้านนั้น 
จะต้องปรึกษาทางกองช่างว่า การประมาณการค่าใช้จ่ายบางโครงการนั้นจะต้องได้
ท้าการประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ    - มีคณะผู้บริหารหรือ ท่านสมาชิกสภา อบต.น้้าโมง ท่านใด มีข้อกระทู้  
(นายยอด  หอมประเสริฐ)    สอบถาม ในคราวคร้ังประชุมท่ีผ่านมาหรือไม่  
 

ที่ประชุม - ไม่มี / ถ้าไม่มีกระทู้ถามเพิ่มเติม ผ่านไปเข้าสู่วาระที่ 4 
 

พักรบัประทานอาหารว่าง  - เวลา 10.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ     4.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2566 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) - กระผมในนาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ขอเรียนสอบถาม 
 ท่านสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงของเราได้ค้างช้าระ

ค่ากระแสไฟฟ้า จากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้าเภอท่าบ่อ เป็นเงินจ้านวนที่มาก
พอสมควร ถ้าหากเราไม่ด้าเนินการช้าระหนี้ที่ค้างอยู่เกรงว่าจะโนตัดกระแสไฟฟ้า 
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหา หรือผลกระทบต่าง ๆ ตามมา ในการนี้ทางคณะ
ผู้บริหารและทางสมาชิกสภาฯ บางท่านได้ร่วมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน ในส่วนนี้จึงจะขอโอนงบประมาณจากงานโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้าน แต่ละหมู่  เ พ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา ที่จะหา
งบประมาณไปจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย ในส่วนนี้ผมอยากทราบเราจะขอ
พิจารณาในการขออนุมัติโอนงบประมาณเป็นรายหมู่บ้านหรือพร้อมกันทั้งหมดเลย
ทัง้ 6 หมู่บ้าน จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบพิจารณาโอนลดพร้อมกันเลย ขอมติที่
ประชุม ครับ  

 

ที่ประชุม - เห็นชอบ / ให้ พิจารณาในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณไปพร้อมกัน 
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 -ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบและรายละเอียดที่ประชุม ทราบ 

…../เลขาสภา 
  

เลขานุการสภาฯ   - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นั้น 

 

         กองช่าง 
4.1.1  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสว่าง) งบประมาณอนุมัติ  168,500  บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน   168,500  บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โอนลด  168,500 บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท)    
โอนเพิ่ม  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ 3,320,000 บาท 
(สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  77,607.30 บาท
โอนเพ่ิม  168,500  บาท (หนึ่ งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือ 246,107.30 บาท 
4.1.2  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านท่าแดง) งบประมาณอนุมัติ  166,500  บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน   166,500  บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โอนลด  166,500  บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท)       

โอนเพิ่ม  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ 3,320,000 บาท 
(สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  246,107.30 บาท
โอนเ พ่ิม  166,500  บาท (หนึ่ งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือ 412,607.30 บาท/งบประมาณไม่เพียงพอ 
4.1.3  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนส้าราญ) งบประมาณอนุมัติ  166,500  บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน   412,607.30 
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 บาท  โอนลด  166,500  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท)       
 

…../ที่ประชุม 
 
โอนเพิ่ม  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ 3,320,000 บาท 
(สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 412,607.30 บาท
โอนเ พ่ิม  166,500  บาท (หนึ่ งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือ 579,107.30 บาท/งบประมาณไม่เพียงพอ 
4.1.4  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) งบประมาณอนุมัติ  166,500  บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน   166,500  บาท (หนึ่งแสน
หกหมืน่หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โอนลด  166,500  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหก
พันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท)       
โอนเพิ่ม  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ 3,320,000 บาท 
(สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 579,107.30 บาท
โอนเ พ่ิม  166,500  บาท (หนึ่ งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือ 745,607.30 บาท/งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน แต่ละหมู่ ทั้ง 6 หมู่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา ในการ
น้าเงินงบประมาณไปจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย โอนเพ่ิมไปยัง แผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท
รายจ่ายค่าไฟฟ้า  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
เลขานุการสภาฯ     
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) 4.1.5  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
ต้าบลน้้าโมง) งบประมาณอนุมัติ   200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
งบประมาณก่อนโอน   200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)  โอนลด  200,000  
บาท (สองแสนบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท) 
โอนเพิ่ม  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ 3,320,000 บาท 
(สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 745,607.30 บาท
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 บาท โอนเพ่ิม  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือ 

945,607.30 บาท /งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 
 

…../ประธานสภา 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเก่ียวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท

รายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
ต้าบลน้้าโมง เป็นจ้านวนเงินที่โอนลด 200,0๐๐ บาท  โอนเพิ่มไปยัง แผนงาน
การพาณชิย์  งานกิจการประปา  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท
รายจ่ายค่าไฟฟ้า  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

เลขานุการสภาฯ    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) 4.1.6  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง) งบประมาณอนุมัติ  166,500  บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน   166,500  
บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โอนลด  166,500  บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท)       
โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์
บาท) งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) งบประมาณ  โอนเพ่ิม  166,500  
บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 166,500 
บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ไปยัง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านหนองแวง จ้านวนเงิน 166,500  บาท นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
4.1.7  โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ) งบประมาณอนุมัติ  166,500  บาท 



~ 9 ~ 
 (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน   166,500  

บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โอนลด  166,500  บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  0 บาท (ศูนย์บาท) 
 
 

…../โอนเพิ่ม 
       

โอนเพิ่ม  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาท) งบประมาณ
ก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) งบประมาณ  โอนเพ่ิม  166,500  บาท (หนึ่งแสน 
หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือ 166,500  บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จาก โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ  โอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ไปยัง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ   จ้านวน
เงิน 166,500  บาท นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

เลขานุการสภาฯ    ส ำนักปลัด 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) 4.1.8 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณอนุมัติ 850,000 
บาท งบประมาณก่อนโอน 80,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 63,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 17,000 บาท  
โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ่างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงาน 
เป็นต้น งบประมาณอนุมัติ 552,018 บาท งบประมาณก่อนโอน  102,836.18 
บาท จ้านวนเงินที่โอเพ่ิม 63,000 บาท งบประมาณหลังโอน 165,836.18 
บาท (งบประมาณไม่เพียงพอ) 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เงิน

เหลือจากการจัดซื้อรถยนต์ส้านักงาน เป็นจ้านวนเงินที่โอนลด 63,0๐๐ บาท  
โอนเพิ่มไปยัง ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ่างเหมาต่าง ๆ  เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

4.1.9 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณอนุมัติ 850,000 
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 บาท งบประมาณก่อนโอน 17,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 7,000 บาท 

งบประมาณหลังโอน 10,000 บาท  
โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า รายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ้า งบประมาณ
อนุมัติ 284,520 บาท งบประมาณก่อนโอน  42,240 บาท จ้านวนเงินที่โอเพ่ิม 
7,000 บาท งบประมาณหลังโอน 49,240 บาท (งบประมาณไม่เพียงพอ) 

…../ประธานสภา 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

เงินเหลือจากการจัดซื้อรถยนต์ส้านักงาน เป็นจ้านวนเงินที่โอนลด 7,0๐๐ บาท  
โอนเพิ่มไปยัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า รายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ้า 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
4.1.10 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณอนุมัติ 850,000 
บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 0 บาท  
โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 387,959 บาท งบประมาณก่อนโอน  44,043 
บาท จ้านวนเงินที่โอเพ่ิม 10,000 บาท งบประมาณหลังโอน 54,043 บาท 
(งบประมาณไม่เพียงพอ) 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เงิน

เหลือจากการจัดซื้อรถยนต์ส้านักงาน เป็นจ้านวนเงินที่โอนลด 10,0๐๐ บาท  
โอนเพิ่มไปยัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

4.1.11 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์จ้านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4 ,000 บาท) งบประมาณอนุมัติ 
4,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 4,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 4,000 
บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท  
โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 387,959 บาท งบประมาณก่อนโอน  54,043 
บาท จ้านวนเงินที่โอเพ่ิม 4,000 บาท งบประมาณหลังโอน 58,043 บาท 
(งบประมาณไม่เพียงพอ) 
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 ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เป็นจ้านวนเงินที่โอนลด 
4,0๐๐ บาท  โอนเพิ่มไปยัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า รายจ่าย
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี
ขอมติสภา 

…../มติท่ีประชุม 
 

 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

4.1.12 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 
6,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 6,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท  
โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ 159,360 บาท งบประมาณก่อนโอน  21,660 บาท จ้านวน
เงินที่โอนเพ่ิม 6,000 บาท งบประมาณหลังโอน 27,660 บาท (งบประมาณไม่
เพียงพอ) 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน เป็น

จ้านวนเงินที่โอนลด 6,0๐๐ บาท  โอนเพิ่มไปยัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่าย
ประจ้า ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี
ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

4.1.13  โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส้านักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณอนุมัติ 
100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 
100,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0  บาท  
โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจ้า เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
อนุมัติ 2,166,332 บาท งบประมาณก่อนโอน  192,183  บาท จ้านวนเงินที่
โอนเพ่ิม 100,000 บาท งบประมาณหลังโอน 292,183  บาท (งบประมาณไม่
เพียงพอ) 

 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารส้านักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นจ้านวนเงินที่
โอนลด 100,0๐๐ บาท  โอนเพิ่มไปยัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น 
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 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอ

มติสภา 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 

4.1.14 โอนลด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างห้องน้้าผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณอนุมัติ 
100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท จ้านวนเงินที่โอนลด 
100,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0  บาท  

…../โอนเพิ่ม 
 

 
 

โอนเพิ่ม ไปยังแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจ้า ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ  
665,724 บาท งบประมาณก่อนโอน  23,463  บาท จ้านวนเงินที่โอเพ่ิม 
100,000 บาท งบประมาณหลังโอน 122,463 บาท (งบประมาณไม่เพียงพอ) 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) งบประมาณ โอนลดจาก งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง

ห้องน้้าผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นจ้านวนเงินที่โอนลด 100,0๐๐ บาท  โอนเพิ่มไปยัง 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มีขอมติสภา 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  11  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

พักรบัประทานอาหารเที่ยง - เวลา 12.00 น. 
 

เวลา 13.00 น.  -เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงเข้าห้องประชุม 

 

4.2 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2567 เพื่อให้สภาฯ
พิจารณารับร่างใน  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) 
 

เลขานุการสภาฯ  - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  ทุกท่าน ส้าหรับข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 

1. พรบ.สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 46(2) สภา อบต.มีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีมาตราที่ 87 บัญญัติไว้ โดยมีสาระส้าคัญดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อบต. ให้จัดท้าเป็นข้อบัญญัติ อบต. และจะเสนอ
ได้ก็แต่นายก อบต.ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด  
เมื่อสภา อบต.เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีแล้ว ให้เสนอ
นายอ้าเภอเพ่ืออนุมัติ 
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 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 43 ก้าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็น ข้อ และบันทึกดังต่อไปนี้ 

1. หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
2. เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามความ ใน
หมวด 4  ว่าด้วยงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

…../ประธานสภา 
 

ประธานสภาฯ  - ด้วยคณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(นายยอด  หอมประเสริฐ)  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  ล้าดับต่อไปขอเรียน

เชิญนายจรัญ  วงศ์เสนา  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงได้น้าเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) ขอเชิญครับ 

 

นำยก อบต.   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน 
(นำยจรัญ  วงศ์เสนำ)  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจรัญ  วงศ์เสนา นายก อบต. 

น ้าโมง ขอแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7   ตามรายละเอียดดังนี้  

     บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ อบต.น้้าโมงจะได้เสนอร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภา อบต.น้้าโมง อีกครั้งหนึ่ง  
    ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร อบต.น้้าโมง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน 
    และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและ 
    แนวนโยบายการด้าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  ดังต่อไปนี้ 

 

-  นายก อบต.น้้าโมง แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ต่อสภาฯ  
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 เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี ( พ.ศ.2566–2570) ตลอดปีงบประมาณ 25๖7 จะสามารถน้าเงินงบประมาณดังกล่าวไปด้าเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่และเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในด้านต่างๆ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
2566 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล    น้้าโมงต่อไปรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งราชบัญญัติ ต่อไปปลัดจะชี้แจงระเบียบ
ข้อกฎหมาย มีระเบียบข้อกฎหมาย  

ประธานสภาฯ   -ขอขอบคุณท่านนายก อบต.น้้าโมง ล้าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) ชี้แจงเกี่ยว กับระเบียบ กฎหมาย ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วารที่ 1 ครับ  
 

เลขานุการสภาฯ     .  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)            และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 47 ก้าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วารที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติ ก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายเรื่องนั่นพอสมควรแล้ว  
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชกสภาท้องถิ่น เสนอญัตติขอปิด
อภิปราย เพ่ือลงมติ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาที่มีอยู่ 
ข้อ 65 ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามีแต่
ประธานสภาท้องถิ่น เห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาฯจะเสนอ
ให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดการอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดจะอภิปราย 
 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง เจ้าหน้าที่งบประมาณ           

(นายยอด หอมประเสริฐ)       ได้ชี้แจงรายรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าโมงทุกท่าน ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี 2567 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่า
จะรับหลักการข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบรับหลักการ (รับหลักการ 11 เสียง  ไม่รับหลักการ 0 เสียง  งดออกเสียง 
1 เสียง  (รับหลักการเวลา 15.00 น.) 

 
 

…../ประธานสภา 
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 ประธานสภาฯ 4.3 เรื่องการแต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกฎหมายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี)  สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  

(๑) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย 
(๒) สมาชิกท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (ใช้กรณีพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติต่างๆ)  
(3) คณะกรรมการวิสามัญ 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ้านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ้าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสามัญประจ้าสภาองค์การบริหาร่สวนต้าบลน้้าโมง 
 (2) คณะกรรมกรรมตรวจจดรายงานการประชุม 
 (3) คระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ส้าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้านวน 3-7 คน (ตามข้อ 105(3),ข้อ 106(4)
และข้อ 107 แต่ถ้าสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้ด้าเนินการ
ตามมาตรา 87/1 วรรคหนึ่ง,วรรคสองและวรรคสาม และข้อ48) 
-จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอจะต้องมีผู้ รับรอง 
อย่างน้อยสองคน และให้น้าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
กล่าวคือ เลือกทีละคนตามล้าดับ จนครบตามจ้านวนที่ก้าหนด 

 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอเรียนถามท่านสมาชิก ในที่ประชุมว่าเห็นควร
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้านวนกี่คน 

นายทองพูน  เบาะพรม   - ผมขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน  3  คน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้ขอ
มติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นายทองพูน  เบาะพรม  ส.อบต. หมู่ที่ 1 เสนอ ให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน 

…../ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ           - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกท่านสมาชิกท่านใดการแต่งตั้ง 
(นายยอด  หอมประเสริฐ)   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

งบประมาณพ.ศ. 2567 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น้าเสนอได้พร้อมกับผู้
รับรองอย่างน้อย ๒ ท่านครับขอเชิญครับ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะ
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
- ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 13 ท่านทองพูน  เบาะพรมเชิญครับ 
 

นายทองพูน  เบาะพรม - ผมนายนายทองพูน  เบาะพรม ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายจหลัด  เข็มขาว 
(ส.อบต. หมู่ที่ 1)    ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

รายจ่ายงบประมาณปี 2567 โดยมีผู้รับรองคือ 
    1. นายไพฑูรย์  แก่นท้าว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรอง 
    2. นายศุภสิทธิ์ สวนแดง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง 

-มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีท่านสมาชิก
ประธานสภาฯ สภาท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม กระผมขอประกาศว่า นายจหลัด  เข็ม
ขาว ส.อบต. หมู่ที ่9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง 

 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - ล้าดับต่อขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกท่านสมาชิกท่านใดการ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 

จ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่านต่อไป 
- ขอเชิญ ท่านไพฑูรย์  แก่นท้าว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เชิญครับ 

นายไพฑูรย์  แก่นท้าว    - ผมขอเสนอ นายทองพูน  เบาะพรม  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ท้าหน้าที่เป็น 
(สมาชิก อบต.หมู่ 3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายปี 2567มีผู้รับรองคือ  

1. นายจหลัด  เข็มขาว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับรอง 
    2. นายธีรพัฒน์   ค้าภีระเกษ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง 

-มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีท่านสมาชิก
ประธานสภาฯ สภาท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม กระผมขอประกาศว่า นายทองพูน  
เบาะพรม  ส.อบต. หมู่ที ่1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สอง 

 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ประธานสภาฯ     - มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ครับ เชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.  

(นายยอด  หอมประเสริฐ)   อบต. หมู่ที่ 11 ท่านธีรพัฒน์   ค้าภีระเกษ  
 

นายธีรพัฒน์  ค้าภีระเกษ   - ผมขอเสนอนายธวัช      ซึ่มพรม ส.อบต. หมู่ที่ 4 เพ่ือท้าหน้าที่เป็น 

(สมาชิก อบต.หมู่ 11) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้รับรองคือ 

    1.นายประสงค์    วงศ์สุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง 

    2. นายธีรพัฒน์   ค้าภีระเกษ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง 
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 …../มีท่าน 
 

-มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีท่านสมาชิก
ประธานสภาฯ สภาท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม กระผมขอประกาศว่า นายธวัช  
ซึ่มพรม ส.อบต. หมู่ที ่4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สาม 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

ประธานสภาฯ     -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

(นายยอด หอมประเสริฐ)  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่
มี)  เมื่อ ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ เพ่ิมเติ่ม สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอของท่านสมาชิกว่าควรพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือท้าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการรับเรื่องแปรญัตติในครั้งนี้ จ้านวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายจหลัด     เข็มขาว  สมาชิก อบต. หมู่ที่   ๙  เป็นกรรมการ 
๒. นายทองพูน   เบาะพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นกรรมการ 
๓. นายธวัช     ซึ่มพรม  สมาชิก อบต. หมู่ที่  4  เป็นกรรมการ 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖7 วันที่ 7  
สิงหาคม ๒๕66 เวลา 15.0๐ น. และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ  
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ 
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น 
ผมขอให้ทางคณะกรรมการก้าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะ
เป็นวันไหนนะครับ และในส่วนของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการแปร  ญัตติใน 3 
ท่านนั้น  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเชิญฝ่าย
เลขานุการสภาฯ ได้นัดแนะร่วมกับคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่านเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท้าหน้าที่รับ
เรื่องยื่นแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และจะได้ด้าเนินการท้าค้าสั่งแต่งตั้งต่อไป ขอเชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ  - ส้าหรับสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2567 ให้ทุกท่านด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการในการด้าเนินการรับเรื่องยื่นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109 วรรค 2 ได้ก้าหนดให้มีการเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการในการด้าเนินการแปรญัตติ และให้ด้าเนินการอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รับต่อไป  

…../ในส่วนนี ้
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 - ในส่วนนี้ขอให้คณะกรรมการทั้งสามท่านประชุมเพ่ือด้าเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ

และเลขานุการในการด้าเนินการแปรญัตติหลังจากปิดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ ณ 
ห้องประชุมรองนายก ต่อไป  

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ และคณะกรรมการรับเรื่องแปรญัตติ ทัง้สามท่าน 

(นายยอด  หอมประเสริฐ)     ได้นัดหมายเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการในการรับเรื่องแปรญัตติ 

  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป 

ที่ประชุม  - พัก 15 นาที  

เลขานุการสภาฯ    
(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี) -ครับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม และได้ก้าหนดวันยื่นแปรญัตติไว้

แล้วนั้น ผมขอสรุปรายละเอียดดังนี้ครับ ผู้ที่จะเสนอค้าแปรญัตติสามารถยื่นค้า
แปรญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕66 ระหว่างเวลา 08.00 - ๑๖.0๐ น. ณ ห้องรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าโมง และคณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือ ค้า
เสนอแปรญัตติในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕66 เวลา 16.๐๐ น. แล้ว เสนอ
ผลการประชุมแปรญัตติให้ประธานสภา เพ่ือจัดส่งผลการแปรญัตติให้ สมาชิกสภา 
ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ภายในวันที่ 11 
สิงหาคม ๒๕66 ผมจึงขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ้าปีพ.ศ.๒๕66 ในวันอังคารที่ 15 เดือน สิงหาคม 
๒๕66 เวลา 09.๐๐ น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไป  

ครับ หากท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ก็ให้เสนอค้าแปรญัตติ 
ในช่วงวันที่ 8 – 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕66 ตามเวลาที่ก้าหนดไว้ เป็นหนังสือ ซึ่งมี
แบบตัวอย่างอยู่ท้ายระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา โดยให้แปรญัตติเป็น รายข้อ
และเสนอต่อประธานกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปร  ญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภา ๒ ท่าน รับรองด้วย และการแปรญัตติจะกระท้าได้ เฉพาะ
การขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ้านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ห้ามไม่ให้ แปรญัตติ
รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ของจ้านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหาร หรือค้า  แปรญัตตินั้น
ผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปร ญัตติในรายการ
และจ้านวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง คือดอกเบี้ย และเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
รายจ่ายซึ่งเป็นจ้านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

พักรบัประทานอาหารว่าง  - เวลา 14.45 น. 
 
 
 

…../ประธานสภา 
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 ประธานสภาฯ 4.4 เรื่องการพิจารณารับรองวัดในเขตพื้นที่ต้าบลน้้าโมง (วัดดอนขี้เข็บ) 

(นายยอด   หอมประเสริฐ) - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณายกวัด
ดอนข้ีเข็บ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจ้าพรรษา ในเขตพื้นที่ต้าบลน้้าโมง 

เลขานุการสภา   - ตามท่ีมีหนังสือจาก ผู้ใหญบ่้าน บา้นดอนลาน หมู่ท่ี 1 เร่ืองขอให้รับรองวัด(ส.
ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  ในเขตพื้นบา้นดอนลาน หมูท่ี่ 1 ด้วยชาวบ้านในพื้นที่บา้นดอนลาน หมู่ที ่1  

มีท่ีพักสงฆ์ เดิมเป็นวัดร้าง ปจัจุบันมพีระภิกษุสงฆ์มาจา้พรรษาอยู่ทีวัด ท้ัง
ชาวบ้านดอนลาน จึงมีความประสงค์จะขอยกฐานะ ทีพ่ักสงฆ์ให้เปน็วัด ดงันั้น
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง พจิารณา
รับรองยกให้เป็นวัดในเขตพืน้ที่ต้าบลน้้าโมง (วัดดอนข้ีเขบ็) เพื่อ
บูรณะปฏิสงัขรณ์วัดให้อยู่ในสภาพด ีรวมถึงการขอเลขท่ีและรับพื้นที่อาณาเขต
วัด และได้ดา้เนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และไดน้้าเขา้สูส่ภาฯ อบต.น้้าโมง ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบยกวัดดอนข้ีเข็บ เป็นวดัที่มีพระภิกษุสงฆจ์้าพรรษา ซึง่
ในปัจจุบนัมีพระภิกษสุงฆจ์้าพรรษาจ้านวน 4 รูป  

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอนพิจารณา 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) ยกวัดดอนขี้เข็บ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจ้าพรรษา ในเขตพ้ืนที่ต้าบลน้้าโมง มีท่านใด

มีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่/ไม่มี ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบยกวัดดอนขี้เข็บ ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จ้าพรรษา ตามท่ีเสนอ 
มติเป็นเอกฉันท ์
 

 4.5 ขอความเห็นชอบเพื่อพิจารณาในการรับโอนทรัพยสิ์น กิจการประปา  
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 

นายยอด   หอมประเสริฐ) - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา        
ขอความเห็นชอบเพื่อรับโอนสินทรัพย์ กิจการประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 11 

เลขานุการสภา   - ด้วยชาวบ้านหมู่ท่ี 3 บ้านทุ่ม และหมู่ที่ 11 บา้นโนนสวาท ร่วมกับ  
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) คณะกรรมการผลิตน้า้ประปา หมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ม และหมู่ท่ี 11  ได้ร่วมกันประชุม

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาในการผลิตน้า้ประปา ตามรายละเอียดดังนี้ 
  เนื่องด้วยปจัจุบันคณะกรรมการผลติระบบน้้าประปาหมูท่ี่ 3 และหมู่ท่ี 

11  ไม่สามารถดา้เนินงานในการผลิตน้า้ประปาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทา้ให้
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นคณะกรรมการผลิตระบบน้้าประปาหมู่บ้าน 
ผู้น้าหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.น้้าโมง หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 11 และชาวบ้านทั้ง
สองหมู่บา้น จงึได้ทา้การประชุมร่วมกัน เพื่อหาทางออก และแก้ไขปญัหา
ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านและชุมชน 

ส้าหรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ถ้าการกระท้าดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน อบต.น้้าโมง จะรับโอน
ทรัพย์สินฯหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับความ เห็นชอบจากสภา อบต.น้้าโมง  

…../ควรค้านึง 
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 ควรค้านึงถึง ความจ้าเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะรับโอนมา 

สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้ งาน การซ่อมแซมและการบ้ารุงดูแลรักษา ขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความ
พร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น 

  โดยมติท่ีประชุมได้เสนอให้ เห็นชอบใหรั้บไว้เพื่อพจิารณาในการรับโอน
สินทรัพย ์กิจการประปา หมูท่ี่ 3 และหมู่ท่ี 11 ให้เป็นทรัพย์สนิ กับ ทาง
องค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง ทัง้นี้องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงจะได้
ด้าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับรับโอนทรัพยส์ิน เพื่อไปด้าเนนิการตาม
ขั้นตอน ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับโอน 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) สินทรัพย์ กิจการประปา บ้านหมู่ท่ี 3 บ้านทุ่ม และหมู่ท่ี 11 บ้านโนนสวาท 

มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่/ไม่มี ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ/ รับไว้เพื่อพิจารณาในการรับโอนสินทรัพย์ กิจการประปา หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 11  เพื่อด้าเนินตามขั้นตอน ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ตามท่ีเสนอ /มติเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  - เรื่องอื่น ๆ 
 

ประธานสภาฯ   - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเรื่อง โปรดน้าแจ้ง 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  ให้ที่ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรียนเชิญท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 9       

              นายจหลัด  เข็มขาว 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 9  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
(นายจหลัด  เข็มขาว) ทุกท่าน กระผม ส.อบต. หมู่ที ่9 นายจหลัด  เข็มขาว มีเรื่องเรียนสอบถามจ้านวน 

2 เรื่อง  
1) อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ถ้าหากมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในต้าบลน้้าโมง 

ไม่ทราบว่าทาง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงสามารถที่จะบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ว่าจะสามารถท้าได้หรือไม่ 

2) เรื่อง การจัดหาถังขยะให้กับชาวบ้าน ตามที่ได้ทราบมาว่าทางผู้ใหญ่บ้านได้
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านไปลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับถังขยะ ของ
หมู่บ้าน นั้น ไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงจะมีการจัดหา 
หรือจัดซื้อถังขยะให้กับชาวบ้าน หรือ ไม่  ขอบคุณครับ 

3) การจัดตั้งงบประมาณงานประเพณี  ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้า
โมง ตั้งงบประมาณงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ และ
ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านท่าส้าราญ แต่ก่อนนั้นได้ตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่ 
50,000 แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เหลือ 30,000 นั้น ไม่ทราบว่าทาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาตั้งงบประมาณ 
ครับ ขอบคุณครับ 

     
 

…../ประธานสภา 
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 ประธานสภาฯ   - ขอให้ทางคณะผู้บริหารได ้โปรดน้าแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบตามกระทู้ถาม 
(นายยอด หอมประเสริฐ)   
 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา)  ตามท่ี  ส.อบต. จหลัด  เข็มขาว สอบถาม ทั้ง 3 เรื่อง นั้น 

1.จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ แล้วมีการได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติไว้หรือไม่นั้น พ้ืนฐานของ
งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2567 นั้น  
2. การจัดหาถังขยะให้กับชาวบ้าน 
3.  การจัดตั้งงบประมาณงานประเพณี ในส่วนนี้ มอบหมายให้ทางท่านปลัดได้ตอบ
ข้อสอบถามของท่านสมาชิกครับ   
 

ปลัด อบต.   - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  ทา่นจหลัด  เข็มขาว หมู่ท่ี 9 ได้สอบถาม 3 เร่ืองนั้น 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) คณะกรรมการผลิตน้า้ประปา หมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ม และหมู่ท่ี 11  ได้ร่วมกันประชุม

1.ถ้าหากมีจัดตัง้ชมรมผูสู้งอายุ แล้วสามารถบรรจุไว้ในขอ้บัญญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจ้าปีของแตล่ะป ีนั้น จะท้าได้หรือไม่  ในส่วนนี้ยังไม่มีผู้ใด หรือ
สมาชิกท่านใดมาติดต่อให้ด้าเนินการจดัตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ในข้อบญัญัติ 
แต่ถ้ามีการดา้เนนิการตัง้ไว้ในข้อบัญญตัิไว้แล้ว กจ็ะมีงบประมาณจัดสรรให้ ทุก 
ๆ ปี ครับ  
2. การจัดหาถงัขยะให้กับชาวบ้าน ในส่วนการจัดหาถังขยะของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 นั้น ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัต ิเพราะก่อนหน้านั้นทาง
องค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง ได้รับมอบหมายให้ดา้เนนิตามนโยบายหมู่บ้าน
ปลอดถังขยะ ซึง่จะขดัแยง้กบันโยบายดังกล่าว อย่างไรกด็ีถ้าเป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้านจริง กจ็ะปรึกษากับทางคณะผูบ้ริหารอีกคร้ัง ถ้าไม่ทันก็
ในปีงบประมาณนี้ ก็จะเป็นปงีบประมาณหน้า  
3.  การจดัตั้งงบประมาณงานประเพณี ส้าหรับการจดัตั้งงบประมาณสนับสนุน
งานประเพณี ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมงไดพ้ิจารณาร่วมกันแล้ว มีการ
จัดสรรสนับสนุนงานประเพณีเท่ากันหมดทุกงานประเพณี คือ 30,000  บาท 
ทุกประเพณี ครับ  

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านรองปลัด เพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นค้าถาม เรียนเชิญครับ  
(นายยอด หอมประเสริฐ)  

 

รองปลัด อบต.   - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  ทา่นจหลัด  เข็มขาว หมู่ท่ี 9 ได้สอบถามเกีย่วการ
(นายวรวุฒิ  สิงหน์ิล)  ขอตั้งหากมีจัดตัง้ชมรมผูสู้งอายุ จะต้องตั้งงบประมาณไว้ในหมวดไหนนั้น  

ตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เราได้ตัง้งบประมาณในส่วนของเบี้ย
ผู้สงูอายุ ซึง่ตั้งไว้ในงบกลาง ไม่แน่ใจวา่ที่ท่านสอบถามมานั้นจะเป็นในส่วนนี้
หรือไม่ หรือว่าจะตัง้ขึ้นใหมอ่ีก เป็นงบประมาณสนับสนนุชมรมผู้สงูอายตุั้งขึ้นมา
ใหม่เลย ใช่หรือไม่ครับ หรือว่าถ้าจะตั้งงบตัวนีจ้ะต้องมีกระบวนการข้ันตอน
อย่างไร ต้องทา้อะไรบ้าง ประมาณนี้ ใช่ไหมครับ  
 

…../ประธานสภา 
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ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ  ท่านจหลัด  เข็มขาว หมู่ที่ 9 ได้สอบถามเก่ียวการจัดตั้งชมรม 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  ผู้สูงอายุ  ตามหลักการน่าจะท้าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะรวมสมาชิก 

ผู้สูงอายุทั้งต้าบลน้้าโมง ซึ่งถ้าเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุแต่งชุดนักเรียน มา
เรียน ก็จะดีไปอีกแบบ ตามที่ อปท.อื่นได้ด้าเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งก็จะ
มีงบอุดหนุนจาก อปท. ให้ประมาณปีละ 30,000 และจากรัฐบาลอุดหนุนให้อีก
ส่วน  หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของการบริหารจัดการงบประมาณ 

 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีผมได้เห็นภาพแล้ว เดี่ยวท่านนายก จะเข้าไปดูแลให้นะครับ ท่า เนนายก         
(นายยอด หอมประเสริฐ) ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นว่าจะให้ทหารเข้ามาขุดทางน้้าให้  แล้วท่าน ส.อบต. หมู่ที ่     

6 นายสมโพด คุณจันทร์เถื่อน จะมีข้อแก้ไขยังไงครับ      
 

ส.อบต    -คืออย่างนี้นะครับ ผมว่าก่อนที่จะเข้าฤดูฝน ควรรื้อผักตบชวาที่ช่องน้้าสักหน่อยให้
(นายสมโพด คุณจันทร์เถื่อน)     น้้าสามารถไหลได้สะดวก แล้วร่วมเอาไม้ไผ่ไปกันรอบ ๆ พอฝนมาน้้าก็คงจะ  
                                          มากขึ้น เพ่ิมอีกล่ะ ครับ แล้วก็เรื่องรถดับเพลิง คือวันนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ผมได้  
                                          ท้าการดับไฟกับท่าน ส.อบต. จหลัด เข็มขาว ตั้งแต่ไฟเริ่มไหมจนถึงเวลา 02.00  
                                          รถดับเพลิงที่บรรทุกน้้ามาเกิดมีการรั่วซึมท้าให้น้้าที่บรรจุมามาไหลออกจน 
                                          เกือบจะหมดจึงได้เอารถไถมาไถน้าทางก่อนพอรถดับเพลิงมาถึงน้้าก็หมด  
                                          หัวฉีดน้้าก็เกิดการติดขัด ท้าให้ประสิทธิภาพในการดับไฟลดน้อยลง ท้าให้แรง 
                                          ส่งน้้าไปไม่ถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม ้แล้วครับ ฝากท่านนายกด้วยนะครับ 
 

ประธานสภาฯ   - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเรื่อง โปรดน้าแจ้งให้ที่ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบไปพร้อมกัน  
 

ที่ประชุม  - ไม่มี/ ขอนัดประชุมครั้งต่อไป สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 15 
สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง การแต่ง
กายชุดสูท  

  -  ประธานสั่งปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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 (ลงชื่อ) สบิต้ารวจโท                ผู้จดรายงานการประชุม 
     (ชวลิต        ชัยวี) 

                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมง 
 

                        (ลงช่ือ)                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    ( นายไพฑูรย์       แก่นท้าว ) 

 

                        (ลงช่ือ)                          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    ( นายพีรพัฒน์     คา้ภีระเกษ ) 

 

                        (ลงช่ือ)            กรรมการและเลขานกุารตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสุระพสิ บญุยืน) 
การรับรองรายงานการประชุม 

     ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

    (ลงช่ือ)   

                                            ( นายยอด    หอมประเสริฐ ) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง 
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